



HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP. HỒ CHÍ MINH  
CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN

Số: 0706-22 /CV-BTT/DNCTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**Kính gửi: Ban Ban Đọc/ Ban Biên Tập báo Tuổi Trẻ**  
**V/V: Thông tin về anh Hoàng Trọng An trên báo Tuổi Trẻ ngày 06/06/2022 liên quan đến CLB Doanh Nhân Chữ Thập Đỏ.**

Kính thưa Ban Ban Đọc/ Ban Biên Tập báo Tuổi Trẻ, liên quan đến thông tin của anh Hoàng Trọng An trên báo Tuổi Trẻ ngày 06/06/2022 (<https://tuoitre.vn/hut-mau-tinh-nguyen-vien-hien-mau-20220606085202024.htm>)

Ban lãnh đạo CLB Doanh Nhân Chữ Thập Đỏ có một số ý kiến như sau:

Về mặt tổ chức, Câu lạc bộ Doanh Nhân Chữ Thập Đỏ vừa được hình thành và đi vào hoạt động từ đầu năm 2022 với tiền thân là “CLB Chuyển Xe Nghĩa Tỉnh Chữ Thập Đỏ” – đơn vị có nhiều thành viên đã tham gia tuyến đầu chống dịch trong suốt 90 ngày đêm đả lửa tại TP.HCM và được nhận nhiều bằng khen của các cấp chính quyền.

Anh Hoàng Trọng An là một trong những tình nguyện viên kỳ cựu của “CLB Chuyển Xe Nghĩa Tỉnh Chữ Thập Đỏ” có nhiều đóng góp cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 và theo quy chế chuyển giao CLB, anh An tiếp tục trở thành thành viên của CLB Doanh nhân Chữ thập đỏ.

Về sự việc xảy ra tại Viện Tim như báo Tuổi trẻ đăng tải, CLB Doanh Nhân Chữ thập đỏ khẳng định việc làm này không phải nhiệm vụ được phân công và CLB Doanh Nhân CTĐ cũng không có chương trình liên quan đến công việc của anh An đang thực hiện tại Viện Tim do vậy đây là hành vi việc làm của cá nhân anh Hoàng Trọng An.

Anh Hoàng Trọng An tham gia thành viên CLB với vai trò hỗ trợ kết nối các địa chỉ từ thiện và hội Chữ Thập Đỏ các địa phương để phục vụ cho các chương trình hỗ trợ nhân đạo, từ thiện. Việc chức danh “ Phó Trưởng Ban công tác xã hội & thiện nguyện” được đề cập trên báo là chưa đúng vì đến thời điểm hiện tại CLB chúng tôi không có bất kỳ một quyết định nào từ Ban Chủ Nhiệm CLB bổ nhiệm anh Hoàng Trọng An vào vị trí như báo đã nêu do vậy đề nghị Ban ban đọc/ Ban biên tập báo Tuổi Trẻ xem xét điều chỉnh thông tin này.

CLB Doanh Nhân Chữ thập đỏ thành lập với tiêu chí là tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ TP.HCM với vai trò là tổ chức thực hiện việc kết nối các nhà chuyên môn, các nguồn lực từ Doanh nhân, Doanh nghiệp nhằm thực thi các hoạt động xã hội nhân đạo. Do đó CLB Doanh Nhân Chữ Thập Đỏ chúng tôi luôn chào đón các Doanh nhân, các tình nguyện viên có tấm lòng thiện nguyện tham gia vào tổ chức. Trong quá trình chọn lựa các hội viên/TNV chúng tôi đều tuân thủ các quy định và điều lệ. Tuy nhiên qua sự việc lần này chúng tôi rút kinh nghiệm và sẽ rà soát lại việc kết nạp Hội viên mới trong thời gian tới.

CLB Doanh Nhân Chữ Thập Đỏ có qui chế và luôn tuân theo luật của Hội Chữ Thập Đỏ nên CLB Doanh nhân Chữ thập đỏ sẽ xử lý hội viên theo đúng qui chế hoạt động nếu như có bằng chứng cụ thể từ các cơ quan chức năng, hoặc từ thông tin xác thực của các tổ chức, cá nhân có liên đới đến hội viên CLB Doanh Nhân Chữ Thập Đỏ.

Ban lãnh đạo CLB Doanh Nhân Chữ Thập Đỏ rất tiếc về việc báo Tuổi Trẻ ra ngày 06/06/2022 đã nêu thông tin và chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác và cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí để làm rõ vấn đề này.

Trân trọng !

Thay mặt CLB Doanh Nhân Chữ Thập Đỏ

Nơi nhận:

Chủ nhiệm CLB

- BBD/BBT Báo Tuổi Trẻ
- Văn phòng CLB DN CTĐ;
- Ban Tổ chức Thành Hội;
- Lưu văn thư



TS. Nguyễn Hoàng Hiệp